



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

KỶ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XVI

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Sáng ngày 10/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu

mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. HĐND tỉnh nghe các báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tỉnh Thái Bình; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI. Kỳ họp cũng xem xét, quyết định thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác cán bộ theo thẩm quyền; bàn, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN - THANH TÂM

Nỗ lực cao nhất, tập trung mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2020

(Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)



Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh! Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10 - kỳ họp thường kỳ giữa năm để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; bàn và quyết định các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

(Xem tiếp trang 4)

Kính thưa toàn thể các vị đại biểu! 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, lại phải đối diện cùng với cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng (như đã thể hiện trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đã trình tại kỳ họp). Tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung đánh giá trong báo cáo. Tôi xin được nhấn mạnh 5 vấn đề sau đây:

(1)- Ngay từ những ngày đầu của năm 2020, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc,

THƯ CHÚC MỪNG

của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thú y (11/7/1950 - 11/7/2020)

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Thú y (11/7/1950 - 11/7/2020), tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp đã và đang làm việc trong ngành Thú y lời thăm hỏi thân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm 1949, mặc dù cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm, gửi thư đến Hội nghị Thú y toàn quốc. Trong thư Bác viết: "Chăn nuôi rất quan trọng cho kinh tế nước nhà. Mong toàn thể cán bộ Thú y xung phong thi đua ái quốc tìm cách thiết thực phát triển và bảo vệ gia súc". Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 125-SL về bãi trừ dịch tễ, dịch bệnh truyền nhiễm gia súc, thực hiện lời dạy của Bác, từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo ngành Thú y không ngừng hoàn thiện, phát triển và tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành Nông nghiệp nước nhà, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11/7 hằng năm là ngày truyền thống ngành Thú y.

Trong 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Thú y đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; loại trừ và kiểm soát tốt nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên động vật, bệnh truyền lây từ động vật sang người; nghiên cứu thành công và sản xuất được hầu hết các sản phẩm thuốc, vắc-xin thú y để chủ động phòng, chống dịch bệnh đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường được thường xuyên chú trọng, góp phần quan trọng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, ngành Thú y đã đào tạo được các thế hệ đội ngũ cán bộ khoa học và những người làm công tác thú y sáng tâm đức, vững tay nghề, giỏi chuyên môn và có nhiều kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và chúc mừng những kết quả, thành tích, đóng góp to lớn mà ngành Thú y đã đạt được trong 70 năm qua.

Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng, đứng trước nhiều thách thức và cơ hội đan xen, ngành Thú y cần "Quyết liệt đổi mới, đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, hiệu quả và chủ động hội nhập", đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật... đây là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Thú y.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, ngành Thú y sẽ tiếp tục phấn đấu và không ngừng hoàn thiện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái,

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

• Giao ban công tác viên dự luận xã hội quý II/2020

Chiều ngày 10/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác viên dự luận xã hội quý II/2020.

Thời gian qua, các công tác viên dự luận xã hội đã nắm bắt, phản ánh kịp thời diễn biến dư luận xã hội trước những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội quan trọng của địa phương, của tỉnh, trong nước và quốc tế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tác động đến đời sống và tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một số vấn đề đã được phản ánh sâu như tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; công tác phòng, chống dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; giáo dục - đào tạo... Nhiều công tác viên đã hoạt động tích cực, thường xuyên tuyên báo cáo, phản ánh nội dung chất lượng tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số công tác viên báo cáo, phản ánh chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chất lượng nội dung chưa cao.

Trong quý III/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các công tác viên dự luận xã hội tập trung nắm tình hình dư luận xã hội trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt về văn kiện đại hội và công tác nhân sự; việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm tình hình dư luận xã hội về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

• Toàn tỉnh đã gieo cấy trên 50.200ha lúa mùa

Vụ mùa năm 2020, các huyện, thành phố phần đầu gieo cấy 77.700ha lúa. Tính đến ngày 9/7, nông dân trong tỉnh đã gieo cấy trên 50.200ha, đạt 64,4% kế hoạch.

Xác định vụ mùa thường phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất là mưa lớn gây ngập úng, vì vậy ngành Nông nghiệp phối hợp với các địa phương tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn người dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chất lượng phù hợp với thị trường tiêu thụ, kháng sâu bệnh tốt đưa vào gieo cấy. Cụ thể như, lúa thuần chất lượng cao gồm các giống: lúa nếp, TBR279, Đông A1, Đai thơm 8... nhóm lúa có năng suất cao, chịu thâm canh: BC15, Thiên ưu 8, TBR1, TBR225... Cùng với đó, ngành Nông nghiệp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác dự tính, dự báo và tổ chức phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là các loại sâu bệnh nguy hiểm như: rầy lưng trắng đầu vụ, rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá... để đạt kết quả cao nhất trong sản xuất.

Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất và tập trung gieo cấy, phần đầu đến ngày 20/7 hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa.

NGÂN HUYNH

Xây dựng Quỳnh Phụ trở thành huyện phát triển nhanh và bền vững

(Xem trang 2)

